

ศธ.มั่นใจรัฐบาลคุม "ไวรัสโคโรนา" ได้ ไม่ลามเข้าโรงเรียน

■ นำเสนอเมื่อ 29 ม.ค. 2563

รมว.ศธ.มั่นใจผลกระทบของไวรัสโคโรนา จะไม่แพร่เข้ามาในโรงเรียนแน่นอน
ขอให้ทางโรงเรียนต่างๆติดตามข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลเพียงแหล่งเดียว

28 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวถึงสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตามข้อมูลไวรัสโคโรนา
จากสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบความคืบหน้าโดยตลอด
และมั่นใจว่าทางรัฐบาลไทยสามารถบริหารจัดการควบคุมไวรัสโคโรนาได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้มีมาตรการต่างๆ โดยให้ผู้أำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการดูแล
และทราบว่าทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลให้คำแนะนำนักเรียน
เพื่อให้มีความเข้าใจในการดูแลตัวเอง ซึ่งนักเรียนหลายคนก็ใส่หน้ากากป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

“ฉะนั้นผมมั่นใจว่าผลกระทบของไวรัสโคโรนา จะไม่แพร่เข้ามาในโรงเรียนแน่นอน
แต่เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก ขอให้ทางโรงเรียนต่างๆติดตามข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลเพียงแหล่งเดียว
เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด
เพราะเป็นข้อมูลที่รัฐบาลตรวจสอบจากต่างประเทศและทุกจังหวัดในประเทศไทยเอง
รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย 8 ราย จากกระทรวงสาธารณสุข ทราบว่า 6
รายได้รับการรักษาหายและเดินทางกลับบ้านแล้ว จึงมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถควบคุมปัญหานี้ได้” รมว.ศธ. กล่าว

ด้าน ดร.สหชัย สุสาสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า
ทางโรงเรียนได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับครูและนักเรียน
เกี่ยวกับการรักษาและการป้องกันไวรัสโคโรนา โดยโรงเรียนได้มีมาตรการเรื่องการรักษาความสะอาด
การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพราะจะเป็นหนทางป้องกันเชื้อโรคได้

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาคมผู้ปกครองและครู
เพื่อสื่อสารถึงการป้องกันไวรัสโคโรนา ภายในบ้าน ส่วนทางโรงเรียนมีบิกคลีนนิ่งเดย์
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของโรงเรียนช่วยกันทำความสะอาดภายในโรงเรียน
ส่วนโรงอาหารจะกวดขันในการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไข่ภาชนะที่สะอาด
นอกจากนั้นได้กวดขันให้ครูและนักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องเรียน
ดังนั้นทั้งบ้านและโรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจมาตรการตรงกัน และหากพบว่ามีนักเรียนป่วย
ทางโรงเรียนจะส่งไปพบแพทย์ทันที แต่ขณะนี้ยังไม่พบใครป่วย
เนื่องจากทางโรงเรียนมีการตรวจสอบสุขภาพความปลอดภัยด้านต่างๆเป็นประจำอยู่แล้ว

“หากเกิดเหตุผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่อนามัยประจำโรงเรียน
จะรายงานให้ผู้أำนวยการโรงเรียนทราบ และดำเนินการทันที ทางโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย
นอกจากผู้ปกครองจะซื้อให้เด็กแล้ว ทางโรงเรียนก็ยังจัดหาหน้ากากมาไว้บริการ เพื่อให้เด็กสามารถใส่หน้ากากได้
100%” ดร.สหชัย กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563](#)